



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย.61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีฝนตกบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้อยู่มความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โทราจิ (TORAJI (1827)” บริเวณปลายแหลมญวนได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนกลางในวันที่ 20 พ.ย. แล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 21 พ.ย. อีกทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีรายงานฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อนึ่ง พายุโซนร้อน “อุซางิ (USAGI (1829)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นบริเวณด้านตะวันออกของชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายของวันที่ 24 พ.ย. แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมาเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในช่วงค่ำของวันที่ 25 พ.ย. และปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝัร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นมีฝันวน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 21 พ.ย. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเช้า โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ะนอง ภูเก็ต และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 214.9 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 21.0 °ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส และมีหมอกในตอนเช้า แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็น สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. มีคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง

**ข้อควรระวัง** ระวังบริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรที่ สำหรับในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกกับหมอกหนาในบางพื้นที่ เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว อนึ่ง บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

## ผลกระทบต่อการเกษตร

- สำหรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
- เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก แม้ปริมาณฝนจะลดลงและความชื้นในดินยังมีอยู่ เกษตรกรยังคงต้องระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โดยดูแลแปลงปลูกพืชให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ป้องกันโรคดังกล่าว
- ฝนที่ตกและหยุดสลับกัน โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งจะทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพได้
- ในช่วงวันที่ 27-29 พ.ย. บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง